

หมอดินขอนแก่น จัดรณรงค์เผาตอซัง หันมาไถกลบ สร้างดินยั่งยืน พื้นสิ่งแวดล้อม



ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ นำทีมโดย **นางปราณี สิทพันธ์** ผู้อำนวยการส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.๕ จัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน พื้นสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บ้านขามเรียง ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภายใต้โครงการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม ในลุ่มน้ำ โขง ชี มูล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ในการไถกลบตอซังข้าว และสามารถนำวิธีการไถกลบตอซังไปปฏิบัติได้ในพื้นที่ของตน โดยโครงการได้รับเกียรติจาก **นายสุรัช วัฒนอุดมชัย** นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิด **นางดวงรัตน์ โพธิ์จารย์** รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย กล่าวต้อนรับและแนะนำพื้นที่ ในนามตัวแทนเกษตรกรชาวตำบลเมืองเพีย นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากยูคาริปตัส เพื่อนำมาแจกจ่ายเกษตรกรในพื้นที่ กว่า 30,000 กล้า จากบริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยในงานได้รับเกียรติจากผู้มาร่วมงานจากหลายหน่วยงาน อาทิ ตัวแทนจากสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด สพข.5 เกษตรอำเภอบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย และ สวทช. รวมทั้งหมอดินอาสา และเกษตรกรในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 300 ราย ซึ่งในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมสาธิตการไถกลบตอซังข้าว ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ เพื่อช่วยในการย่อยสลายตอซังให้เร็วขึ้น พร้อมทั้งหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และเพิ่มธาตุอาหารในดินให้กับพืชปลูก และยังมีแจกจ่ายสารเร่งซูปเปอร์พด. 1, 2 สารเร่ง พด. 7 และน้ำหมักชีวภาพ พด.2 สารป้องกันแมลงศัตรูพืช พด.7 พร้อมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำในการผลิต และการใช้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปผลิตและใช้ได้เองในแปลงปลูกพืชของตน ซึ่งผู้มาร่วมงานให้ความสนใจอย่างยิ่ง

ภาพกิจกรรม



นายสุรชัย อุดมชัยวัฒนา นายอำเภอบ้านไผ่ กล่าวเปิดงานฯ



นางปราณี สีหพันธ์ ผอ.ส่วนวิชาการฯ สพข.5 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และที่มาของการจัดโครงการ



ลงทะเบียนเกษตรกรผู้มาร่วมในงานครั้งนี้



เกษตรกรชาวตำบลเมืองเพีย ร่วมงานโครงการรณรงค์โลกปลอดอั้ง สร้างดินยั่งยืน พื้นสิ่งแวดล้อม อย่างคับคั่ง



สาธิตการไถกลบตอซังข้าวในแปลงนา



สาธิตการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ พด.๒ เพื่อช่วยในการ
ย่อยสลายตอซังข้าวให้เปื่อยยุ่ยได้เร็วขึ้น



ประธาน ผู้บริหาร ผอ. ส่วนวิชาการฯ แยกผู้มีเกียรติ และเกษตรกร ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุง
บำรุงดิน





ประธาน ตัวแทนกรมพัฒนาที่ดิน ตัวแทนบริษัทสยาม ฟอเรสทรี จำกัด มอบเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. และต้นกล้ายูคาลิปตัส แก่ตัวแทนเกษตรกร ตามลำดับ



นายชุมพร ศาสตราวาทะ ผอ.ส่วนวางแผนการใช้ที่ดิน
ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 มอบของ
ที่ระลึกแก่ประธาน

นางปราณี สีหพันธ์ ผอ.ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ตัวแทนผู้จัดโครงการฯ มอบของที่ระลึกแก่ประธาน



ประธานมอบของที่ระลึกแก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานรณรงค์โลกปลอดอั้ง



แจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพ พด.2 สารป้องกันแมลง ศัตรูพืช พด.7 และสารเร่ง พด. แก่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้ในแปลงปลูกพืชของตนเอง